

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 450* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 15/ 11/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Í thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Trong những ngày vừa qua, cuộc bầu cử tại Mỹ làm cho cả thế giới quan tâm. Thông tin tràn ngập trên mạng truyền thông chứng tỏ điều ấy. Hình như người ta muốn cập nhật tin tức hàng giờ. Và hình như tin tức thay đổi hàng giờ. Tuy nhiên trong “đám hỗn độn” tin tức ấy, người ta lại thấy xuất hiện tin giả : tin bịa hay tin sai sự thật. Tin bịa là tin là tin người ta tạo ra, tưởng tượng ra, tin hoàn toàn không có thật. Tin sai sự thật là tin sử dụng một sự kiện có thật nhưng giải thích hay chứng minh đó là sự kiện mới đây : thí dụ đăng bức hình cách đây một chục năm lại nói đây là bức hình mới chụp.

Hiện tượng hỗn độn đó làm chúng ta hoang mang và đâm ra nghi ngờ tính chân thực của Truyền thông. Truyền thông không còn là nơi cung cấp thông tin chính xác nữa và người ta đi tìm sự thật qua nhiều cách khác nhau. Chính truyền thông cũng làm chúng ta mất tin tưởng khi phe này thì tuyên bố thắng và phe kia cũng tuyên bố thắng. Phe này tuyên bố có gian lận, phe kia tuyên bố không. Sự thật ở đâu và xã hội có khả năng giúp tìm sự thật không ? Chúng ta thấy chuyện đó không dễ.

Tuy nhiên khủng hoảng sự thật đó lại cho chúng ta thấy một điều quan trọng đó là trong cuộc sống người ta hướng về sự thật và mong muốn biết sự thật. Trong môi trường nhiều giả dối việc tuyên bố mình nói sự thật thì không thuyết phục được ai. Điều quan trọng là phải chứng minh, thậm chí chứng minh bằng đời sống của mình. Các thánh tử đạo tại Việt Nam mà chúng ta kính nhớ hôm nay cho thấy các ngài tin vào Chúa Giêsu là Đường đi, là Sự Thật và là Sự Sống. Các ngài đã dùng cả đời sống và cái chết của mình để chứng tỏ niềm tin ấy. Phải chăng đây mới thật là “Sự thật” đáng chúng ta dành cả cuộc đời theo đuổi.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

15/11/2020 CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN A

SINH LỢI CHO NƯỚC TRỜI

“Người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.” (Mt 25,16-17)

Suy niệm: Trong náo trạng thế tục thời nay, mọi sự đều quy về giá trị kinh tế, cái gì cũng phải trở thành vốn đầu tư sinh lợi. Cũng tương tự như thế nhưng được mở rộng trong tầm nhìn chương trình cứu độ. Tất cả những gì chúng ta có và cả sự hiện hữu của chúng ta là những nén bạc Chúa trao và Ngài mong muốn chúng ta sử dụng chúng không phải để thoả mãn hưởng thụ vật chất và ở đời này mà để sinh lợi cho Nước Trời (x. Mt 21,43). *“Tên đầy tớ vô dụng”* đem nén bạc đi chôn, đã bị trừng phạt không phải vì ăn chơi tiêu mất tài sản của chủ mà vì đã không biết dùng nó để *“sinh lợi cho Nước Trời”*.

Mời Ban: Mỗi người đều được Thiên Chúa ban cho những tài sản vốn liếng tinh thần, trí tuệ, sức khỏe, của cải vật chất. Nhận thức như vậy, chúng ta biết cảm ơn Chúa, và nhất là cảm ơn Ngài vì đã cho chúng ta sinh ra trên cõi đời này. Ngài mời gọi mỗi người đừng cất giấu những ơn lành Chúa ban, nhưng hãy tìm cách làm cho những ân sủng đó sinh hoa trái bằng cách mở lòng ra và chia sẻ cho tha nhân. Càng được chia sẻ, những nén bạc càng sinh lợi.

Sống Lời Chúa: Sinh lợi cho Nước Chúa bằng cách dùng những khả năng Chúa ban để chia sẻ, phục vụ tha nhân, nhất là những người bé mọn, đau khổ.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, mọi sự con có đều là do Chúa ban. Tuy nhiên, nhiều lúc con tự hào cho rằng đó là do tài năng của con, nên con cất giấu làm của riêng. Xin biến đổi tâm hồn con, con biết hiến thân để chia sẻ, phục vụ anh chị em con. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Ngày quốc tế chống bạo lực và bắt nạt lần thứ nhất

Hôm thứ Năm, 05.11, Ngày quốc tế chống bạo lực và bắt nạt ở trường học, bao gồm việc bắt nạt trên mạng, lần đầu tiên được thế giới cử hành.

Tại Hội nghị chung lần thứ 40 vào tháng 11. 2019, tổ chức UNESCO - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc – đã thành lập

ngày kỷ niệm hàng năm của Ngày quốc tế chống bạo lực và bắt nạt. UNESCO thừa nhận rằng bắt nạt trong trường học và bắt nạt trên mạng là hành vi xâm phạm quyền được giáo dục và có sức khỏe, hạnh phúc của trẻ em và thanh thiếu niên.

Ngày này được cử hành hàng năm vào thứ Năm đầu tiên của tháng 11. Chủ đề của Ngày này năm nay là “Cùng nhau chống lại việc bắt nạt ở trường học.”

Theo một báo cáo mới đây của UNESCO, “Đằng sau những con số: chấm dứt bạo lực học đường và bắt nạt” (2019), hơn 30% học sinh trên thế giới từng là nạn nhân của việc bắt nạt. Gần một phần ba học sinh đã bị các bạn ở trường bắt nạt ít nhất một lần trong tháng và một tỷ lệ tương tự bị bạo hành thể lý. Bạo lực học đường và bắt nạt hầu hết do các bạn cùng trang lứa gây ra, nhưng trong một số trường hợp, cũng bởi các giáo viên và nhân viên nhà trường. Hình phạt thể xác vẫn được cho phép trong các trường học ở 67 quốc gia.

Bạo lực có những tác động tiêu cực đáng kể, bao gồm cả thành tích học tập, sức khỏe tâm thần và chất lượng cuộc sống nói chung. So với những học sinh không thường xuyên bị bắt nạt, những học sinh thường xuyên bị bắt nạt có nguy cơ cảm thấy như người ngoài cuộc ở trường học cao gấp ba lần, và khả năng nghỉ học cao hơn gấp hai lần.

Theo bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO, nhiều người nghĩ rằng bắt nạt ở trường, bao gồm cả bắt nạt trên mạng, là một điều không thể tránh khỏi trên đường đến tuổi trưởng thành và điều đó tương đối vô hại và người ta có thể làm rất ít để ngăn chặn nó. Tuy nhiên ngược lại, có bằng chứng chắc chắn rằng bạo lực và bắt nạt ở trường học bao gồm cả bắt nạt trên mạng có thể được ngăn chặn và giải quyết hiệu quả nếu nó xảy ra.

Bà Azoulay hy vọng rằng “ngày quốc tế sẽ xây dựng nhận thức toàn cầu về quy mô của vấn đề và sự cần thiết phải chấm dứt nạn bắt nạt và bắt nạt trên mạng càng sớm càng tốt.” Bà kêu gọi: “Với tư cách là học sinh, phụ huynh, thành viên của cộng đồng giáo dục và những công dân bình thường, chúng ta đều có vai trò trong việc ngăn chặn bạo lực và bắt nạt trong trường học.”

❖ Đoàn kết và gắn gũi với những người nghèo.

Trước Ngày Thế giới Người nghèo, được mừng vào Chúa nhật (15/11) hàng năm, ĐTGM Rino Fisichella nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc người nghèo với đôi tay “đang rộng” trong tình bác ái và liên đới.

ĐTC Phanxicô đã thiết lập Ngày Thế giới người nghèo này trong Tông thư “Lòng Thương xót và Xót thương” (Misericordia et Misera), được ban hành vào ngày 20.11.2016, kết thúc Năm Thánh Ngoại thường về Lòng Thương Xót. Vào ngày 13 tháng 6 năm nay, ĐTC đã công bố một thông điệp với chủ đề về lễ kỷ niệm: “Hãy mở rộng đôi tay cho người nghèo”.

Trong bài phát biểu của mình, ĐTGM Fisichella nhấn mạnh ý tưởng “một bàn tay giang ra là một dấu hiệu” - một dấu hiệu nói lên sự gần gũi, đoàn kết và yêu thương. Đức Tổng nói đặc biệt trong thời kỳ của coronavirus này, ĐTC Phanxicô đã ám chỉ các bàn tay dang rộng của các bác sĩ, quản trị viên, dược sĩ, tình nguyện viên và linh mục cùng với nhiều người khác, đã “bắt chặt lấy nhiệm vụ và sợ hãi để cung cấp sự trợ giúp và an ủi,” vì “đây là thời điểm tốt để khôi phục niềm tin chúng ta cần có nhau, chúng ta có trách nhiệm chung đối với người khác và thế giới.”

ĐTGM nêu rõ một số nghĩa cử cụ thể của Giáo hội về sự gần gũi với những người có nhu cầu: những người nghèo có quyền lui tới các ký túc xá, hoặc những người ước muốn hồi hương có thể được kiểm tra "xét nghiệm sức khỏe" trong phòng khám tại quảng trường Thánh Phêrô ở Rome. Ngoài ra, với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các gói nhu yếu phẩm căn bản được cung cấp để phân phát cho những người có nhu cầu. Đức Tổng cũng nhấn mạnh tới những Trợ giúp Mục vụ có sẵn, để hỗ trợ các giáo xứ như là một công cụ cấp thời để Ngày Thế giới không chỉ giới hạn ở các sáng kiến từ thiện mà còn được hỗ trợ bằng những “lời cầu nguyện cá nhân và cộng đồng như những chứng tá cho thời đại của chúng ta.” Ngài nói thêm rằng: “Kết thúc của mọi hoạt động của chúng ta phải là tình yêu... Tình yêu là chia sẻ, công hiến và phục vụ, được phát sinh từ việc nhận thức rằng chúng ta yêu và được yêu”. Chính trong tinh thần này, bàn tay dang rộng được “phong phú nhờ những nụ cười khích lệ của những người hiến thân âm thầm và khiêm tốn phục vụ, họ đã được Đức Kitô truyền cho niềm vui hăng say của một môn đồ của Chúa”.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Chúc mừng bốn mạng Lêgio Chợ Đũi.

Ngày 21.11, lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh, bốn mạng của Lêgio Chợ Đũi. Giáo xứ xin được chúc mừng bốn mạng. Xin chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria ban cho Lêgio ngày càng phát triển và thăng tiến về mọi mặt.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Cô Hồng:** 200kg gạo. **Anh Hùng:** 50kg gạo. **Gia đình anh Minh.** 2.000.000đ.